

# Hãy cảnh giác trước thủ đoạn xâm nhập, lũng đoạn cộng đồng hải ngoại của **Việt cộng** (Với góp ý của Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN)

**Ghi chú của Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN:** Bài này là một bài quan trọng để hiểu về muôn ngàn mảnh khóc xâm nhập và lũng đoạn cộng đồng người Việt hải ngoại của VC, do [Phuong trinh1114@gmail.com](mailto:Phuong Trinh 1114@gmail.com) đăng lên. Xin quý độc giả đọc kỹ bài này và đừng ơ hờ về các phương cách nhằm thống trị cộng đồng hải ngoại của VC và tay sai; nhất là hiện nay VC đang trong giai đoạn làm mọi cách để mua chuộc và gài người vào các phương vị Dân Cử tại các Tỉnh bang/Tiểu bang, Liên Bang, và Thành Phố, ở các quốc gia có đông người Việt tỵ nạn, như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Liên Âu, v.v.

Trong tháng 6 này, sẽ có một người Việt ở Toronto ứng cử Dân Biểu vào Nghị Viện Tỉnh Bang Ontario ở Queen's Park. Đông bào cử tri người Việt Vùng Parkdale-High Park, Toronto nên tìm hiểu kỹ Ứng Cử Viên này để nắm vững vấn đề và bỏ phiếu cho chính xác.

## **Diễn Đàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ VN**



**X**in người dân Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại hãy cảnh giác trước thủ đoạn xâm nhập của Việt cộng.

Tác giả Nguyễn Lương Tuyên đã viết một bài rất xuất sắc, có viễn kiến rất cao với tựa đề: “Người Việt hải ngoại và viễn ảnh một nước Việt thứ hai tại hải ngoại, ở ngoài dải đất hình chữ S” đăng trên Dân Làm Báo. Tại sao xuất sắc và viễn kiến sâu sắc, xin tạm khoan bàn ở đây. Bài viết này chỉ xin viết tiếp ý của tác giả. Đó là tác giả nhìn thấy được điều này thì bọn Việt cộng cũng nhìn thấy được điều này. Do đó, Việt cộng cũng ra sức nỗ lực xâm nhập, chia rẽ và chống phá cộng đồng quốc dân Việt Nam Cộng Hòa tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại bằng mọi cách. Các phương thức xâm nhập của Việt cộng rất tinh vi, kín đáo khó mà có thể ngờ được, tạm thời xin tóm tắt như sau:

**1. Xâm nhập bằng đường hôn nhân:** Việt cộng và nhất là bên Công an có cả một chính sách “cơ cấu” dâu rết với mọi thành phần người dân Việt Nam Cộng Hòa; người dân Việt Nam Cộng Hòa hiền lành trọng tình nghĩa nên thường bị lợi dụng làm bình phong cho Việt cộng khi đã là thông gia với bọn chúng (trường hợp ở Toronto hiện nay cũng có thể là như thế: người của VC tìm cách kết thông gia với người của VNCH trước đây, để lợi

dụng cho mục tiêu của VC - LTS). Gia đình Ba Dũng chỉ là một thí dụ nhỏ nhoi trong muôn ngàn trường hợp. Các cháu nhỏ học hành đàng hoàng nết na của các gia đình công dân Việt Nam Cộng Hòa về Việt Nam là lập tức có người của Việt cộng ngọt ngào và khôn khéo cấp ngay để cưới hỏi. Về lâu về dài sống chung, mới biết bọn này bạc tình bạc nghĩa và chỉ lợi dụng để chống phá sự hồi sinh của Việt Nam Cộng Hòa, cũng như tìm cách định cư ở nước ngoài để gây dựng cơ sở cho đảng, lòi chành ra là Việt cộng mà thôi.

**2. Xâm nhập bằng khổ nhục kế:** các VIP dân chủ dễ dàng lôi cuốn được cảm tình của người dân Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại nên Việt cộng cũng cài một loạt những người đấu tranh bỏ tù rồi sau đó trục xuất sang Hoa Kỳ để nhập vào giới đấu tranh của Cộng Đồng, vừa thu thập tin tức vừa tìm cách chia rẽ chống phá bôi nhọ những quan điểm thật lòng, những người thật lòng vì Việt Nam Cộng Hòa. Thật giả trắng đen không biết rõ nên lâu dần, nghi kỵ bỗng lây lan khiến sức mạnh đấu tranh chống Cộng bị yếu đi, sức đoàn kết trong ngoài nước vì thế cũng yếu đi. Có may mắn khá nhỏ nhoi là bọn Việt cộng giả danh dân chủ nằm vùng này cứ hễ thấy cờ Vàng hay bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa thì hơi bị nhột nên có đôi khi bị lộ mặt yêu tinh của mình. Tuy nhiên, bọn Việt cộng giả danh dân chủ sau này thì khôn hơn, cứ bơ mặt tung hô nên ngày càng khó đoán.

**3. Xâm nhập thông qua giới nghệ sĩ:** Giới nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn bị lợi dụng tối đa để làm câu nôi cho Việt cộng xâm nhập và đánh bóng sự tốt đẹp giả tạo của chúng. Cụ thể hơn hết là văn công Việt cộng đưa ra các chương trình văn nghệ chỉ là đơn thuần giải trí chỉ “phục vụ cho thưởng thức - chứ không phục vụ cho chính trị,” ca sĩ văn công của đảng hát chung với ca sĩ Việt Nam Cộng Hòa khiến mọi người dần dần có thiện cảm để rồi từ từ chúng lộ diện là “bạch cốt ma,” xâm nhập và lấy tin tức cho đảng cũng như phá hoại mọi nỗ lực vận động chống Cộng của người dân Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại.

**4. Xâm nhập bằng đường tôn giáo:** Hàng loạt các chùa chiền ở hải ngoại bung bê ồ ạt công an giả làm thầy chùa sang hải ngoại để rồi, chống phá các sư thầy hay các chùa có tinh thần yêu nước (tức là chống Cộng phục hưng Việt Nam Cộng Hòa và dân chủ) với chủ trương cái gọi là: “chí tâm tu hành, không dính đến chính trị.” Chùa chiền của Việt cộng giấu súng chứa mìn thì được, còn chùa chiền của người dân Việt Nam Cộng Hòa cấm cờ Vàng trước ngõ hay lên án cái ác của Việt cộng thì bị coi là tu mà còn dính dáng đến chính trị?! Việt cộng thật là tráo trở!

Đó là chưa kể hàng loạt các thầy chùa dẫn Việt Kiều về nước làm từ thiện để đem đô-la nuôi đảng! Người nghèo thì được dăm ba đồng rồi bị cướp lại hết, còn cán bộ nắm hết tiền cứu trợ thì không ai biết cả. Có lần, một sinh viên bách khoa ở Sài Gòn, theo người nhà mình từ Mỹ về cùng một vị thầy đi làm từ thiện ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, bỗng hỏi, “thưa thầy, chùa Thầy ở bên Mỹ có làm từ thiện gì giúp cho người dân Mỹ không?” Ông thầy này đang hăng hái chia tiền nên quên bẵng, bèn trả lời là

“Không!” Anh sinh viên này mới ngớ ngẩn hỏi, “Thưa thầy, thầy sống ở nước Mỹ, kiếm cơm có tiền là nhờ xã hội Mỹ mà không làm từ thiện giúp lại xã hội Mỹ, thầy lại về tận đất nước mình mà làm từ thiện, Mỹ nó cho hay sao?” Ông thầy hơi bị chột, lật đật lảng qua chuyện khác. Nhờ vậy, nhiều người Việt Kiều đi trong đoàn bỗng nghi ông thầy này là cán Cộng. Ông thầy tu này là ai, tên gì thì thôi để những Phật tử Việt Kiều nào trong cuộc suy nghiệm lấy vậy, tạm không muốn nêu tên tuổi để được thuận hòa sau trước.

Các chùa chiền có thầy chùa quốc doanh thường sẽ rêu rao là chỉ tu hành không dính đến chính trị để ru ngủ Phật tử quên lãng nỗi đau cả dân tộc đang bị thảm họa cộng sản. Chùa chiền cũng là nơi khiến lý lịch và nhiều thông tin cá nhân được thu thập để bộ Công An tìm kiếm thăm dò ở hải ngoại.

**5. Xâm nhập bằng đường mở chợ búa, quán ăn:** Việt cộng sang bên Mỹ chẳng hạn sẽ lập tức kiếm cách mở chợ, quán ăn để vừa kiếm tiền kinh tài cho đảng, vừa dễ quan sát dòm ngó những khách hàng vào ra để kết nối quen biết cũng như vừa là nơi rửa tiền cho cán đảng... Người dân Việt ở hải ngoại cứ thế mà lao đầu vào mua bán hay ăn uống giúp đảng mỗi ngày.

**6. Sử dụng các phần tử nằm vùng:** Nhiều phần tử tuy là lính ngày trước nhưng thực tế lại là nằm vùng cho Việt cộng nên sang hải ngoại thường xuyên dùng áo lính của mình để che đậy, chống phá cũng như thu thập tin tức cho Việt cộng. Thậm chí còn tìm cách đưa thêm người của Việt cộng sang hải ngoại để kết nối kéo bè. Trong cao trào Vượt Biển, có nhiều thành phần Việt cộng được cài vào đi vượt biên chung, họ bảo đảm bãi bên ra đi an toàn miễn sang trại tỵ nạn thì nhận bà con để được bảo lãnh định cư. Bọn Việt cộng giả danh thuyền nhân này đông đảo để và chắc chắn cộng đồng người dân Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại sẽ còn mệt mỏi với bọn này dài dài vì cái mác tỵ nạn che chắn quá kỹ, khó nhận ra.

Người dân Việt Nam Cộng Hòa mình thì thật thà, hiền lành (đặc biệt đồng hương người Việt ở Canada, có thể là quá ngây thơ, chất phác về chính trị nên dễ bị các chính khách hoạt đầu lôi cuốn vào các quan điểm, ý niệm không có lợi cho cuộc ĐẤU TRANH TIÊU DIỆT cộng sản, như kêu gọi ỦNG HỘ VC ĐỂ CHỐNG TC. LTS) nên chạy kiêu nào, suy nghĩ kiêu nào cũng bị bọn Việt cộng ranh ma lừa gạt.

Sau năm 1945, dân mình bị Việt cộng lừa đi kháng chiến chết thê cho chúng chưa tồn, sau năm 1968, thảm sát ở Huế cũng còn chưa tồn, ngay năm 1975, biết bao người còn ngây ngô theo tàu Việt Nam Thương Tín bỏ về thay vì xin tỵ nạn vì vốn có tấm lòng hiền lành nhân từ, nghĩ đến gia đình non nước. Về rồi, bị Việt cộng nhốt cho tối tăm mặt mũi mới vỡ lẽ sao khờ quá.

Ấy thế mà, vào năm 1986, bà con người dân Việt Nam Cộng Hòa mình lại bị lừa nữa, ai ai cũng hồ hởi, nghĩ rằng Việt cộng mà bỏ kinh tế Mác-Lê thì làm gì còn là Việt cộng nữa, sẽ sụp ngay?! Thế là không ai còn quyết chí đấu tranh lật đổ cộng sản nữa. Việt Kiều về nước bung đô-la cứu đảng đang kiệt quệ tê liệt một cách ồ ạt, âm ỉ!

Trong khi toàn dân đều đói vào thời điểm 1986, cầm phần tốt cùng sắp sửa vùng lên khắp nơi từ Thanh Hóa đến Kiên Giang thì cầm phần bổng giảm đi vì ai ai cũng trợ trên nghĩ cách ngửa tay xin tiền Việt Kiều thân nhân của mình để sống cho khá hơn. Việt cộng đẩy cả dân tộc không còn liêm sỉ, chỉ biết xin xỏ lừa tiền của Việt Kiều thân nhân mà sống và coi Việt Kiều như cái máy in tiền.

Ở hải ngoại, Việt Kiều mang thân tỵ nạn hay vượt biển định cư, có kiếm ra tiền thì cũng đổ mồ hôi học hành làm lụng mới có, ấy thế mà nay, người dân Việt của mình, cứ lấy tình máu mủ buộc người thân của mình ở hải ngoại gởi đô-la về để sống cho phè phỡn, sung túc hơn, chẳng ai chịu nghĩ, chỉ vì Việt cộng mà con cái anh em mình phải mang thân xa xứ kiếm ăn nữa cả. Một dân tộc cứ thế mà ngày càng bị Việt cộng biến đổi thành càng lúc càng trợ trên, hèn hạ, thiếu ý chí tự chủ, thiếu ý chí tự lập, thiếu tính cương quyết chống Cộng để con cháu mai này không cần phải sang Mỹ để mà sống, để mà làm lụng gởi tiền về cứu đói nữa. Dân mình có trợ trên hơn hèn thì Việt cộng mới tồn tại lâu dài được. Đây là một chân lý!

Nhiều người Việt ở hải ngoại thậm chí còn bị Việt cộng lợi dụng tình máu mủ biến cho trợ trên đến mức lãnh tiền trợ cấp của nước Mỹ, không giúp gì lại cho xã hội bên đó mà chỉ khư khư lấy tiền trợ cấp từ tiền thuế người dân Mỹ ban phát để rồi gởi về ồ ạt đều đặn để người nhà tậu vườn tậu đất khoe khoang với xóm làng khiến cả quốc thể, khí thế quốc gia của dân mình bị nhục lây trước con mắt của người Mỹ mà không ai hay biết. Ở đời, ai lại trọng cái thứ ăn cháo đá bát vô ơn như thế!

Khí tiết của con em Đại Việt mình cứ ngày một bị Việt cộng làm cho mai một. Nay cả dân tộc cứ sống cho thiệt điểm, cho thiệt trợ trên, cho thiệt hèn miễn có tiền đô ăn xài là được.

Do đó, người Việt ở hải ngoại cần phải cương quyết đoạn tuyệt với những dây dưa lừa phỉnh của cộng sản liên tục hô hào gởi tiền cứu đói người nhà thân nhân trong nước, mà thực tế để khiến đảng tiếp tục cơ hội cướp bóc tham nhũng hối lộ làm tiền người dân hầu có kinh phí tồn tại. Việt cộng đang cố tình biến cả dân tộc trở nên trợ trên hèn hạ và sống điểm, chỉ biết xin xỏ người thân ở hải ngoại mà tồn tại cho sung túc. Người dân Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại cần phải nhận ra âm mưu này để chống lại sự manh động của VC tối đa. “Phương châm” của người dân Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại cần phải thay đổi như sau: “Cứu quốc gia trước - cứu người nhà sau!”

Đầu năm, xin chúc những người dân Việt Nam Cộng Hòa lương thiện hiền lành ở khắp mọi nơi vạn sự như ý cũng như xin chào tái ngộ anh chị Dân Làm Báo với một nụ cười tươi như vừa mới có tình yêu.

**Phong Trào DCVN,**

*(From: [Phuong trinh1114@gmail.com](mailto:Phuong Trinh 1114@gmail.com), 2018-04-23 6:54 GMT+02:00)*

*(Fwd: [nguyen1220@yahoo.com](mailto:nguyen1220@yahoo.com), April 16, 2018 at 11:27:44 AM PDT)*

*(Fwd: Thanhlam Le <[thanhlamle.le@gmail.com](mailto:thanhlamle.le@gmail.com)>, Noi Ket Ban Huu, 4/23/2018, 9.56AM)*



---

*Nguồn: Internet eMail by Paul Van chuyển*

*Đăng ngày Thứ Hai, May 7, 2018  
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*